

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN PHÚ GIÁO**

Số: 70 /KH-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phú Giáo, ngày 26 tháng 3 năm 2020

## **KẾ HOẠCH**

### **Tổ chức thực hiện lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 Sử dụng giảng dạy trong các trường tiểu học trên địa bàn huyện Phú Giáo**

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019 và Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2020 của Bộ GDĐT về việc Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 11/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Công văn 421/SGDĐT-GDTH ngày 17/03/2020 của SGDĐT Bình Dương về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Thực hiện Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 17/03/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc thành lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc chọn sách giáo khoa lớp 1 trong các trường tiểu học, trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn huyện Phú Giáo;

Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức thực hiện lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong các trường tiểu học từ năm học 2020-2021 trên địa bàn như sau:

#### **I. Mục đích yêu cầu**

Thực hiện đúng quy định về lựa chọn sách giáo khoa theo Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 11/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Đảm bảo ổn định, công khai, minh bạch, sự đồng thuận của xã hội trong công tác lựa chọn sách giáo khoa sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

#### **II. Nội dung**

##### **1. Phòng Giáo dục và Đào tạo**

Là cơ quan thường trực tham mưu, báo cáo UBND huyện về hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện lựa chọn sách giáo khoa theo quy định; phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tiêu chí theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Tổng hợp việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 của các cơ sở giáo dục phổ thông và báo cáo thống kê kết quả về Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 15/4/2020.

## **2. Phòng Tài chính – Kế hoạch**

Chủ trì phối hợp với Phòng GDĐT tham mưu hướng dẫn nguồn kinh phí theo quy định để các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 đảm bảo đúng tiến độ thời gian.

Theo dõi nắm bắt tình hình cung ứng nguồn sách giáo khoa đảm bảo bình ổn giá sách giáo khoa trên địa bàn.

## **4. Phòng VH TT- Đài Truyền thanh**

Phòng Văn hóa – Thông tin huyện chủ trì phối hợp với Phòng GDĐT kiểm tra, giám sát việc lưu hành các ấn phẩm sách giáo khoa trên thị trường đúng chất lượng; không để phụ huynh, học sinh mua phải sách giáo khoa giả, không đảm bảo chất lượng quy định.

Xây dựng kế hoạch phát thanh, tuyên truyền về nội dung Chương trình giáo dục phổ thông mới và Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định tại Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/1/2020 của Bộ GDĐT và Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 11/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

## **5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn**

Phối hợp với các cơ quan chức năng, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện công tác tuyên truyền đến nhân dân về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo chủ trương của Đảng và nhà nước; quy định thực hiện lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn.

Phối hợp với các cơ quan chức năng, các cơ sở giáo dục trên địa bàn nắm bắt điều kiện, hoàn cảnh của từng học sinh để xây dựng các giải pháp hỗ trợ đảm bảo 100% học sinh có sách giáo khoa học tập.

## **6. Các cơ sở giáo dục phổ thông**

Căn cứ chức năng nhiệm vụ theo quy định, Thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch, thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa theo Điều 4 của Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/1/2020 của Bộ GDĐT.

Triển khai thực hiện các bước lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng tại cơ sở giáo dục đúng nguyên tắc, quy trình và yêu cầu của Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/1/2020 của Bộ GDĐT.

Báo cáo về cơ quan thường trực ban chỉ đạo huyện (Phòng Giáo dục và Đào tạo) về kết quả lựa chọn sách giáo khoa sẽ sử dụng tại đơn vị theo yêu cầu.  
Thực hiện việc công bố danh mục sách giáo khoa được lựa chọn theo Điều 9 của Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/1/2020 của Bộ GDĐT.

Trên đây là kế hoạch chỉ đạo tổ chức thực hiện chọn sách giáo khoa lớp 1 sử dụng giảng dạy trong các trường tiểu học trên địa bàn huyện Phú Giáo, đề nghị thủ trưởng các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch này đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra./.

**Nơi nhận:**

- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng GDĐT huyện;
- Phòng KH-TC huyện;
- Phòng VH-TT, Đài TT huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các trường Tiểu học;
- Lưu: VP. *VS*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**KT. CHỦ TỊCH**



*Trần Hồng Dung*

